

คำประกาศเกียรติคุณ  
แก่ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต โอปณะโสภิต  
รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น ประจำปี 2561

ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต โอปณะโสภิต เกิดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ที่จังหวัดเพชรบุรี สำเร็จการศึกษา  
เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) พ.ศ. 2535 จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนอันดับ 1  
และรางวัลทุนเรียนดีทุนภูมิพล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเภสัชอุตสาหกรรม จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี  
พ.ศ.2538 จากนั้นได้เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาคเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในปี พ.ศ.  
2537 จนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2541 ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbusho scholarship) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัย  
เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น และสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2545 จากนั้นในระหว่างปี พ.ศ. 2546-2547 ได้รับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก จาก  
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Postdoctoral Fellowship เพื่อไปทำวิจัยที่ Tokyo Women's Medical  
University และที่ Kanagawa Academy of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น ตามลำดับ

ตลอดระยะเวลา 24 ปี ของการทำงานในฐานะอาจารย์นักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต โอปณะโสภิต ได้ทำ  
หน้าที่หลักในด้านการสอน การวิจัย และการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม เป็นบุคคลที่มีความทุ่มเท มุมานะ และอุทิศตนให้แก่การ  
วิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันมากกว่า 45 ทุน เช่น สำนักงาน  
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุน  
การวิจัย (สกว) โดยได้รับทุนจาก สกว อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งในฐานะนักวิจัยหลัก นักวิจัยร่วม และนักวิจัยพี่เลี้ยง ทุนพัฒนานักวิจัย  
(เมธีวิจัย สกว.) ทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) จนถึงระดับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ในปัจจุบัน นอกจากนี้  
ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต โอปณะโสภิต ได้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี  
ปริญญาโทและปริญญาเอกอย่างต่อเนื่องทุกปี มีนักศึกษาที่ทําวิจัยในระดับปริญญาตรี (senior project) ปีละ 1-2 กลุ่ม มากกว่า 30 กลุ่ม  
นักศึกษาระดับปริญญาโท 19 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก 25 คน โดยศิษย์ที่จบจากกลุ่มวิจัยนี้ได้สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  
ระดับชาติและนานาชาติจำนวนมาก เช่น นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปาก  
เปล่าเป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น Nagai Award จาก Nagai Foundation Tokyo  
ประเทศญี่ปุ่น รางวัลโปสเตอร์ดีเด่นและรางวัลนำเสนอปากเปล่าดีเด่นในการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์อย่างต่อเนื่องทุกปี  
ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต โอปณะโสภิต ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดี สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2557 รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชประจำปี 2552 จากสำนักงานคณะ  
กรรมวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นจาก สกว สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 2009) ประจำปี  
2552 รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น Nagai Award ในปี พ.ศ. 2551 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาการประจำปี 2548 และ 2552 รางวัล  
ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทรเพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 รางวัลระดับอาเซียน  
FAPA Ishidate Award ในปี 2559 สาขา Pharmaceutical Research จาก the Federation of Asian Pharmaceutical Associations  
(FAPA) และ ในปี พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรรมด้านการวิจัยและนวัตกรรม จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต โอปณะโสภิต และกลุ่มวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้  
มากกว่า 195 เรื่อง บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศมากกว่า 25 เรื่อง เสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  
ทั้งรูปแบบปากเปล่าและโปสเตอร์แบบ proceeding และ abstract มากกว่า 135 และ 139 เรื่อง ตามลำดับ โดยมีเครือข่ายการวิจัยทั้งในและ  
ต่างประเทศ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัย  
ของหน่วยงานต่างๆ และประเมินบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติมากกว่า 200 เรื่อง เป็นกองบรรณาธิการ  
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ อาจารย์พิเศษ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
กรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประเมินหนังสือ/ตำรา ประเมินผลงานวิจัยที่เสนอขอรับรางวัล และประเมินผลงานวิจัยที่เสนอขอรับตำแหน่งทาง  
วิชาการ เป็นต้น ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต โอปณะโสภิต มีความร่วมมือการทำวิจัยกับอาจารย์ต่างประเทศ  
อย่างสม่ำเสมอ มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับห้องปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศในหลายมหาวิทยาลัยและหลายประเทศ โดยมีศิษย์ที่จบจาก  
กลุ่มวิจัยนี้ ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและมีบทบาทสำคัญในการทำประโยชน์ต่อการศึกษาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยี และที่สำคัญคือ ได้สานต่อเจตนารมณ์ของการเป็นอาจารย์ เป็นนักวิจัยที่ดี ผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ ๆ ที่ไม่เพียงแต่มีความสามารถด้าน  
วิชาการเท่านั้น ยังเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และช่วยเหลือสังคม

จากผลงานบางส่วนที่กล่าวมาข้างต้นด้วยบทบาทของ ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต โอปณะโสภิต ได้ทำหน้าที่ของอาจารย์  
ด้านวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งการพัฒนากำลังคนด้านงานวิจัยทางเทคโนโลยี  
เภสัชกรรม โดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาวัตกรรมการผลิตอุตสาหกรรมยา มีการพัฒนาการสอนโดยการนำผลงานวิจัยมา  
ปรับสอนให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกระดับ ด้วยความคิดริเริ่มและการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ จึงเป็นผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิจัย/  
นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น ประจำปี 2561 ในครั้งนี้